

KỶ HỢP THỨ BẢY QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

Nhà nước ta, đó là chủ trương xây dựng một nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập và hướng tới chuẩn mực cao nhất của thế giới.

đối xử bất bình đẳng; phù hợp với lộ trình chủ động của Nhà nước về việc tham gia các hiệp định quốc tế, điều ước quốc tế; đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua mặc dù tổ chức công đoàn hay tổ chức người sử dụng lao động đã có nhiều nỗ lực cố gắng...

Thứ nhất, khi tham gia Công ước sẽ có những tổ chức đại diện người lao động khác không phải là thành viên của tổ chức công đoàn. Vì vậy, để nghị cần có bước đi phù hợp với thực tiễn và hệ thống chính trị ở nước ta.

Thứ ba, để nghị phải nghiên cứu tái cấu trúc lại quỹ công đoàn. Hiện nay 2% kinh phí công đoàn là người sử dụng lao động cho hệ thống này được mở rộng ngoài hệ thống công đoàn.

Quốc hội đã xin ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử về 1 nội dung của dự thảo Luật Kiến trúc và 1 nội dung trong phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020...

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC...

(Tiếp theo trang 1)

kinh tế - xã hội của tỉnh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phân biện, giám định xã hội các chương trình, đề án quan trọng của tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn nhằm thông tin, phổ biến kiến thức cho người dân.

ÔNG ĐẶNG VĂN VY, Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ: Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong thôn tích cực lao động sản xuất, hưởng ứng các hoạt động, các phong trào thi đua, nhất là việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NGŨ ĐÔNG ĐİỂM SÁNG LÀM THEO BÁC

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn Ngũ Đông, xã Diệp Nông (Hưng Hà) luôn ghi nhớ lời dạy của Bác, học tập và làm theo lời Bác, góp phần tạo sự đoàn kết, mang lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Trang trại của gia đình anh Nguyễn Văn Thuận, thôn Ngũ Đông, xã Diệp Nông (Hưng Hà).

dẫn đầu các phong trào thi đua của xã. Từ năm 2016 - 2018, Chi bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Sự đoàn kết đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

nuôi trồng thủy sản đạt 4,7ha, cùng với 7,1ha đất ao trong dân cư được các hộ đầu tư, cải tạo chăn nuôi góp phần đem lại thu nhập cho người dân từ 200 - 250 triệu đồng/ha/năm. Toàn thôn có gần 40 hộ làm nghề nghề, kinh doanh thương mại, dịch vụ, trên 200 lao động đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp và đi xuất khẩu lao động.

trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ngoài kinh phí được nhà nước hỗ trợ, Chi bộ đã vận động nhân dân nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông trong thôn. Đến năm 2016, 100% đường làng ngõ xóm được cứng hóa bề mặt, trong đó 4.500m đường chuẩn nông thôn mới.

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Tổ chức 2 cuộc đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với 550 đại biểu, các ý kiến, kiến nghị được giải đáp, giải quyết được nhân dân đồng thuận cao. MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện và cơ sở đã thực hiện 53 cuộc giám sát... Các thành viên đoàn kiểm tra và thành viên Ban Chỉ đạo của huyện đã tập trung thảo luận, đánh giá tôn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp khắc phục theo quy định thực hiện tốt hơn QCDC ở cơ sở trong thời gian tới.

LŨ ĐOÀN 679...

(Tiếp theo trang 1)

mọi nhiệm vụ, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò là đơn vị chủ công của lực lượng phòng thủ bờ biển. Đặc biệt, đơn vị đã thực hiện thành công nhiều đợt bắn tên lửa. Thực hiện phong trào "cơ bản, thiết thực, vững chắc", trong giai đoạn hiện nay, đơn vị tăng cường công tác bồi dưỡng, huấn luyện bộ đội làm chủ vững chắc vũ khí trang bị đặc chủng hiện đại, luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, sát thực tế chiến đấu.

THÀNH PHỐ ĐẾN MÙA, ĐƯỜNG GIAO THÔNG LẠI THÀNH SÂN PHƠI THỐC

Thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân. Tuy nhiên, tình trạng người dân biến đường giao thông thành sân phơi thóc lại tái diễn ở nhiều địa phương, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Mặc dù năm nào UBND tỉnh cũng ra công văn chỉ đạo nghiêm cấm việc đốt rơm, rạ và phơi thóc, lúa trên đường giao thông để bảo vệ môi trường và

bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuy nhiên, "đến hạn lại lên", tình trạng người dân biến đường giao thông thành sân phơi thóc vẫn tái diễn ở nhiều

địa phương. Để chấm dứt tình trạng trên, đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân. Đồng

thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp có tình vi phạm.

Ghi nhận của phóng viên tại một số xã ở thành phố Thái Bình ngày 7/6/2019:



Người dân thường sử dụng gạch, đá, những chiếc lốp xe, đồ gỗ công kênh để để bát phơi thóc... việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.



Tuyến đường tránh phía Nam thành phố, đoạn qua địa phận xã Vũ Lạc, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) cũng là "điểm nóng" nhiều năm nay về tình trạng phơi thóc trên đường giao thông.



Lưu lượng người dân tham gia giao thông qua tuyến đường từ UBND xã Vũ Phúc đến thôn Phúc Thượng, xã Vũ Phúc rất lớn, do lượng công nhân từ các xã lân cận đổ về các khu công nghiệp.



Người dân phơi thóc trên tuyến đường tránh phía Nam thành phố, đoạn qua xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình).



Ngay từ sáng sớm, dọc tuyến đường từ UBND xã Vũ Phúc đến chân cầu Đen (thôn Phúc Thượng, xã Vũ Phúc) người dân đã bày la liệt thóc để "nhận phần" cho phơi.